

- งานปฐมนิเทศ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๓:๔๑

<input checked="" type="checkbox"/>	ข้ามาติดต่อ
<input type="checkbox"/>	กองคลัง
<input type="checkbox"/>	กองช่าง
<input type="checkbox"/>	กองการไฟฟ้า
<input type="checkbox"/>	กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/>	ตรวจสอบภายใน

วันที่รับ ๐๑๑๘.๓/๕๖๖๖
13.10.



เทศบาลตำบลบ้านดู่
เลขที่รับ ๐๖๕๐
วันที่ ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๓
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ๑๖๐๔
ถนนเวียงบูรพา ชร ๕๗๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งเจ้าเมือง
เลขที่รับ ๑๐๖๖
วันที่ ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๓

เรียน นายเทศมนตรีตำบล และ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนด มาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มาตรวจราชการและมอบนโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ นั้น

จังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนทุกคน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายจึงขอส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผา ในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียนหัวหน้าสำนักงานปลัด
- ๑. เรื่อง เชียงราย ขอความร่วมมืองดการเผา ในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
- ๑. เรื่อง เชียงราย
- เห็นควรโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิจ เกศนาคินทร์)
นายกอำเภอเมืองเชียงราย

(นางสาววราพร วรรณพรหม)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๗๗ ต.ค. ๒๕๖๓
ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร ๐-๕๓๑๖-๐๕๑๓

เรียน ปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

ดำเนินการตามเสนอ

(นางประพรรณ ศิริกุล)
๗๗ ต.ค. ๒๕๖๓
ของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มาตรวจราชการและมอบนโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องของปฏิบัติ นั้น

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน โดยมีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ เช่น การเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่ง และ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับลักษณะอากาศในห้วงเดือนตุลาคม - เมษายนของทุกปี จะมีภาวะความแห้งแล้ง ประกอบลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายเป็นภูเขาสูง มีแอ่งลึกลงในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. ให้ขอความร่วมมือมิให้มีการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตรและขยะมูลฝอย ในที่โล่งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบททั้งในสถานที่ราชการ เอกชน ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายโดยวิธีที่เหมาะสม

๒. กำหนดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษฝุ่นละอองและฝุ่นควันทั้งบนถนน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการป้องกัน มีการเก็บกวาดวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ล้างถนน สถานที่ประกอบการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้งนี้ในช่วงที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงในระดับมีผลต่อสุขภาพ กำหนดมาตรการบรรเทาปัญหา โดยการเพิ่มความถี่ในการกวาดล้าง ทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศในช่วงเวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมทุกวัน

๓. กำหนดให้มีการจัดการแหล่งมลพิษจากการจราจรและการขนส่ง โดยการตรวจและแก้ไข ปัญหารถควันดำ ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะ เข้มงวดให้รถบรรทุก รถยนต์ขนส่งสินค้า หรือรถขนย้ายวัสดุการก่อสร้าง รถขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองใช้ผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด กำชับรถที่ออกจากเขตก่อสร้างและการใช้งานต่างๆ ให้มีการล้างล้อรถ และ หมั่นทำความสะอาดล้างฝุ่นเมื่อบรรทุกหรือขนย้ายเสร็จแล้ว รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ในช่วงเวลา...

ในช่วงเวลาที่ค่ามลพิษทางอากาศสูงหรือในพื้นที่การจราจรหนาแน่น และไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอด ในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เสี่ยงที่มีมลพิษทางอากาศสูง

๔. กำหนดให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ต่างๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพดี หากมีปัญหาก่อมลพิษให้หยุดใช้งาน จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ และหน่วยงานราชการตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน และประชาชนอย่างจริงจัง

๕. กำหนดให้มีการควบคุมกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ให้เจ้าหน้าที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง เช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงแข็ง เป็นเชื้อเพลิง โรงไม้หิน หรือโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้าง ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจการ ด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง หากตรวจพบว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวมีการ ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำ ห้องปลอดฝุ่น (Safety Zone) ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตหมอกควัน ที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

๗. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนผลกระทบทางด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และร่วมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามความเหมาะสม

จังหวัดเชียงรายจึงขอให้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย